

Số: /CTr-UBND

Yên Thế, ngày tháng 6 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Xúc tiến đầu tư năm 2024 của huyện Yên Thế**

Thực hiện Công văn số 1264/SKHĐT-TTĐT ngày 17/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024; căn cứ Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; UBND huyện xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023**

**I. NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ**

**1. Kết quả triển khai thực hiện**

Căn cứ Chương trình Xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh Bắc Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/02/2023 về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023), UBND huyện đã ban hành Chương trình số 845/CTr-UBND ngày 06/6/2022 về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023.

Căn cứ Chương trình, UBND huyện đã triển khai các văn bản nhằm thu hút, hỗ trợ Doanh nghiệp, HTX, như: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; ban hành các Kế hoạch UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn; tập trung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; triển khai lập Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030; xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển và quản lý đô thị trên địa bàn huyện.

Về thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước (FDI). Từ đầu năm đến nay được UBND tỉnh chấp thuận 02 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 257,0 tỷ đồng<sup>(1)</sup>. Tính đến nay toàn huyện đã thu hút được 54 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1.726,8 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, HTX: Trong 05 tháng đầu năm, thực hiện cấp 147 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh và hợp tác xã<sup>(2)</sup>, thông báo chấm dứt hoạt động đối với 03 hộ kinh doanh. Đến nay toàn huyện có 235 doanh nghiệp do huyện quản lý (32 công ty cổ phần, 155 công ty TNHH, 10 doanh nghiệp tư nhân, 38 Hợp tác xã); 881 hộ nộp thuế.

<sup>1</sup> Dự án Cụm công nghiệp Đông Sơn do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh; dự án “Cụm công nghiệp Tân Sỏi” của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

<sup>2</sup> Cấp mới 126 (ĐK hộ KD 125, cấp HTX 01) và cấp đổi 21 giấy hộ kinh doanh, HTX (ĐK hộ KD 18, cấp HTX 03);

## 2. Kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; các Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025; UBND huyện đã lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/25.000); quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hướng tới hiện đại, đồng bộ trên phạm vi toàn huyện, từng ngành, từng vùng và từng xã, thị trấn, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Quy hoạch, đất đai và quản lý tốt các dự án đầu tư trên địa bàn, kết quả đã góp phần hoàn thành cơ bản mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư; đề xuất ban hành các chính sách đổi mới mô hình phát triển kinh tế, trọng tâm là thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện xúc tiến đầu tư, vận động thu hút các nhà đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp, dịch vụ đã được quy hoạch; đặc biệt khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học, chế biến, tiêu thụ nông - lâm sản; phát triển ngành nghề; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng sản xuất.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp. Tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022; đưa ra các giải pháp khắc phục và hướng hướng, nhiệm vụ năm 2023<sup>(3)</sup>. Ban hành và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại báo cáo và kế hoạch của huyện về Nâng cao Chỉ số DDCI năm 2023 trên địa bàn<sup>(4)</sup>. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện cải cách hành chính; rà soát, đăng ký, phát động thi đua thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số DDCI của huyện; bổ sung, công bố lại số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính để người dân được biết, kịp thời phản ánh khi có nhu cầu.

Tiếp tục tổ chức, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện về phát triển Kinh tế tập thể; hỗ trợ các HTX phát triển theo mô hình chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ hoạt động có hiệu quả để góp phần phát triển hình thức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện; từng bước đưa hoạt động sản xuất của các HTX đi vào nề nếp, hiệu quả.

<sup>(3)</sup> Kết luận số 65/TB-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện về Kết luận hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022; Giải pháp khắc phục, hướng hướng, nhiệm vụ năm 2023;

<sup>(4)</sup> Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 17/3/2023 của UBND huyện về Kết quả thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, phối hợp với các ngành của tỉnh quản lý các doanh nghiệp sau cấp đăng ký kinh doanh và rà soát các dự án được chấp thuận đầu tư, cho thuê đất để nắm chắc tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời giải quyết, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai theo tiến độ. Đồng thời phối hợp với các ngành của tỉnh, đôn đốc các dự án triển khai chậm; xem xét, giải quyết xử lý sớm các dự án đã được chấp thuận nhưng nhà đầu tư không triển khai.

Tập trung hỗ trợ các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án như: Đánh giá tác động môi trường, bồi thường GPMB, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục hành chính khác góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh: Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên; quan tâm quán triệt, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tại các Hội nghị trực tuyến hàng tháng với UBND các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC<sup>(5)</sup>; trên cơ sở kế hoạch CCHC của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 của đơn vị đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ thực tế của địa phương và tổ chức thực hiện theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/02/2023 về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023; Tiếp tục triển khai 4 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” huyện; 05 tháng đầu năm 2023, đã kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đột xuất 04 lượt tại 04/19 xã, thị trấn (Xuân Lương, Tam Hiệp, thị trấn Phồn Xương, xã Đồng Lạc), 01 lượt tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các văn bản triển khai thực hiện nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ<sup>(6)</sup>.

### *2.1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư*

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, phối hợp với các ngành tỉnh triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bồ Hạ đi qua xã Đông Sơn, huyện Yên Thế đến trường Cao đẳng Nghề Đông Bắc; cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưu - Đông Sơn tạo tiền đề phát triển hệ thống giao thông với các huyện lân cận và các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.

<sup>(5)</sup> Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 29/01/2021; số 20/KH-UBND ngày 31/01/2022; số 35/KH-UBND ngày 15/02/2023; số 15/KH-UBND ngày 26/3/2022 của UBND huyện về CCHC Nhà nước giai đoạn 2022-2030.

<sup>(6)</sup> Tổng số 02 hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn về tình hình, kết quả phát triển KTXH, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; Theo dõi, giám sát, đôn đốc Bộ phận TN&TKQ 19 xã, TT trên hệ thống camera. Tổ chức 01 hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo UBND, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về tình hình, kết quả phát triển KT-XH, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gò (nay là thị trấn Phồn Xương); xác định rõ trọng tâm, trọng điểm phát triển, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ sở thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án. Triển khai thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Tháng 3/2023, tổ chức tiếp xúc, gặp mặt doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phải có phản hồi chính thức với doanh nghiệp.

### *2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư*

Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên Trang thông tin điện tử của huyện (<http://yenthe.bacgiang.gov.vn>) và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các hình thức công khai khác nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lập dự án đầu tư.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, bến xe. Đẩy mạnh giao thương với các huyện, tỉnh lân cận; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm của địa phương (nhất là đối với các sản phẩm gà đồi, chè, cây ăn quả) đến với thị trường Hà Nội, các thành phố lớn và hướng tới xuất khẩu. Tham gia các Hội nghị xúc tiến năm 2023. Khuyến khích phát triển và tăng cường quản lý dịch vụ thương mại điện tử trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch về quản lý hệ thống bến bãi khu vực ven thị trấn Bồ Hạ.

### *2.3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư*

Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại một số chuyên đề về hàng hóa, sản phẩm làng nghề đặc trưng, có thế mạnh của huyện, giới thiệu thêm những vị trí quy hoạch các khu, điểm du lịch có tiềm năng trong huyện đến các nhà đầu tư; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài của Trung ương và địa phương).

### *2.4. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư*

Chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp thường xuyên cập nhật, thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp do Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành; niêm yết công khai bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện; công khai trên Bảng niêm yết TTHC, niêm yết mức thu phí, lệ phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh<sup>(7)</sup>. Quy trình, thời gian giải quyết được

<sup>(7)</sup> Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh.

quy định rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC. Công bố số điện thoại đường dây nóng trên Công thông tin điện tử huyện; số điện thoại tiếp nhận phản ánh của tổ chức, công dân trên Phiếu giao nhận hồ sơ tại “Bộ phận TN&TKQ”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp biết, tiếp cận tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

Nghiên cứu đề xuất ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển: Bố trí ngân sách huyện thực hiện chính sách khuyến công nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (Đề án phát triển chăn nuôi gà đồi, dự án Dê và Đề án nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa huyện Yên Thế).

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định, quy định pháp luật có liên quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

### *2.5. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư*

Tạo điều kiện tối đa cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án<sup>(8)</sup>. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp theo thẩm quyền (trong 5 tháng đầu năm 2023, UBND huyện không nhận được kiến nghị, phản ánh nào của doanh nghiệp). Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 2005/UBND-NC ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng kiểm tra chồng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó giúp doanh nghiệp xác định được vị trí trong quá trình chuyển đổi số để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp; góp phần hình thành bức tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phục vụ công tác quản lý và chính sách phát triển trên địa bàn tỉnh, huyện.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Công tác xúc tiến đầu tư còn hạn chế, việc nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án còn chưa kịp thời; một số dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu

<sup>8</sup> Dự án khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò; khu số 2 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương; Khu dân cư mới thị trấn Bó Hạ. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp

tư nhưng không triển khai thực hiện dẫn đến nhiều dự án phải đề nghị điều chỉnh thời gian, quy mô thực hiện dự án nhiều lần.

Danh mục kêu gọi đầu tư chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, chưa phù hợp với tiêu chí của nhà đầu tư. Công tác kiểm tra dự án đầu tư còn chưa thường xuyên, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn huyện tiến độ thực hiện chậm nhưng việc theo dõi, đôn đốc hạn chế, chưa có biện pháp xử lý phù hợp.

Thiếu nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông kết nối và các công trình quan trọng. Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Một số chính sách liên quan đến đất đai còn phụ thuộc nhiều yếu tố liên quan đến nhiều cơ quan, liên quan đến kinh phí và thời gian thu thập, xây dựng dữ liệu (dữ liệu đất đai). Xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, chưa tự cân đối được nguồn lực, còn phụ thuộc khá nhiều vào sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh. Do đó, việc áp dụng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là Hộ kinh doanh cá thể, các HTX và doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thiếu kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh thấp, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Các doanh nghiệp chưa chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật về kinh doanh, tìm hiểu thông tin về TTHC hoặc chưa làm quen với việc giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; trình độ tiếp cận thông tin còn hạn chế. Công tác vận động chuyển từ loại hình hộ kinh doanh cá thể sang loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện hiệu quả còn thấp do tâm lý ngại phải lập các hồ sơ, sổ sách liên quan đến kế toán, kê khai thuế, báo cáo tài chính, thanh quyết toán thuế, lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội...

Trình tự TTHC mặc dù đã được cải thiện đáng kể, điều kiện đầu tư kinh doanh được thông thoáng hơn, tuy nhiên công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện quy chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho doanh nghiệp chưa được thông suốt; chưa chủ động rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nên chưa đề ra được các giải pháp cụ thể, kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của huyện chưa đồng bộ; Trình độ năng lực cán bộ chuyên môn phụ trách công tác cải thiện môi trường kinh doanh tại một số cơ quan chức năng còn hạn chế.

## **2. Nguyên nhân**

Do địa hình miền núi phức tạp, nằm xa các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông chưa được phát triển và đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cho phát triển KTXH.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư còn hạn chế; nguồn thu ngân sách của huyện còn hạn hẹp. Nhân lực dành cho thực hiện công tác xúc tiến đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Còn vướng mắc thuộc về cơ chế chưa được tháo gỡ. Các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp...

## **Phần thứ hai**

### **CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2024**

#### **I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ**

##### **1. Quan điểm**

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; các Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025. Căn cứ phương án phát triển huyện Yên Thế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của huyện gắn với việc bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa, di tích lịch sử.

Tập trung khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; xây dựng chiến lược vì con người, cho con người, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát triển kinh tế của huyện phải gắn với thị trường trong tỉnh, trong nước; đồng thời quan tâm mở rộng thị trường quốc tế. Tạo môi trường và điều kiện tốt cho việc phát triển kinh tế hàng hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản. Kết hợp cải tạo tự nhiên với phòng tránh thiên tai, đặc biệt là những bất lợi của điều kiện thời tiết, địa hình.

Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tại chỗ, khai thác các nguồn lực bên ngoài vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh và có tính bền vững.

Gắn phát triển KT-XH với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là vùng sâu, vùng xa và các vị trí chiến lược trên địa bàn huyện; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; sử dụng có hiệu quả tài nguyên.

Coi trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực của tỉnh và bên ngoài.

##### **2. Định hướng lĩnh vực, địa bàn và đối tác thu hút đầu tư**

*- Lĩnh vực công nghiệp:*

+ *Công nghiệp cơ khí chế tạo:* Tập trung tại các cụm công nghiệp quy hoạch mới; ưu tiên các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị, máy móc, công cụ; sản xuất phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết, gia công cơ khí; cơ khí chính xác, khuôn mẫu, vật liệu cắt gọt và gia công áp lực,...

+ *Công nghiệp điện tử*: Tập trung tại các cụm công nghiệp ở khu vực mới quy hoạch; ưu tiên các nhà đầu tư lớn, chiến lược thực hiện các dự án sản xuất máy tính và các thiết bị ngoại vi, linh kiện bán dẫn, linh kiện điện tử các loại cho các thiết bị điện tử gia dụng, điện thoại di động, tạo ra các sản phẩm xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

+ *Công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm*: Tập trung ở khu vực phía Đông Bắc; ưu tiên các dự án sản xuất sản phẩm chế biến rau, quả, gia súc, gia cầm, gỗ bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, hướng đến xuất khẩu.

+ *Công nghiệp Dệt may*: Tập trung ở khu vực phía Tây, Bắc và Đông Nam (trong đó chuyên ngành: Sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất sản phẩm dệt may và các ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may); ưu tiên công nghiệp dệt và công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt. Thu hút công nghiệp may mặc sử dụng nhiều lao động địa phương gắn với định hướng tăng cường đầu tư chiều sâu, tham gia vào các công đoạn thiết kế mẫu mã, tiếp thị, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị tăng thêm trong sản phẩm và giảm dần tỷ lệ gia công.

+ *Công nghiệp sản xuất điện*: Thu hút các dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

- *Lĩnh vực năng lượng*: Ưu tiên nhà đầu tư triển khai đầu tư, mở rộng dự án sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên địa bàn các xã Tam Tiến, Đồng Vương.

- *Lĩnh vực thương mại*: Thị trấn Phồn Xương là trung tâm dịch vụ thương mại của huyện; khu vực Mỏ Trạng (Xã Tam Tiến) trở thành trung tâm dịch vụ thương mại vùng phía Tây huyện; khu vực thị trấn Bó Hạ trở thành trung tâm dịch vụ thương mại vùng phía Đông của huyện.

- *Lĩnh vực dịch vụ*: Phát triển dịch vụ vận tải tại các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị như: Khu vực Bó Hạ, Đồng Hưu, Hương Vĩ, Đông Sơn. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với hệ thống các bến xe, kho, bến bãi, phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; xây dựng hệ thống các bến đường thủy, bến Thủy nội địa thị trấn Bó Hạ với hạ tầng kết nối đồng bộ như bộ phận bốc xếp hàng hóa, đường dẫn để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng loại hình vận tải đường thủy.

- *Lĩnh vực du lịch*: Phát triển du lịch tâm linh, lịch sử kết hợp với du lịch sinh thái. Phối hợp với các tỉnh để xây dựng các tour (tuyến Hà Nội- Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn - Hà Nội) để khai thác giá trị du lịch tại Quần thể di tích lịch sử cấp Quốc Gia đặc biệt Cuộc khởi nghĩa Yên Thế, du lịch sinh thái tại Xuân Lương.

- *Lĩnh vực nông nghiệp*: Ưu tiên các dự án chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường, thúc đẩy áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp chuẩn (VIETGAP), nhất là tại các khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa; chú trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của huyện (Gà đồi, mật ong hoa rừng, chè xanh Yên Thế). Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu



- ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Áp dụng quy trình thực hành sản xuất sạch, tăng cường cơ giới hóa - hiện đại hóa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng VietGAP; nuôi thử nghiệm một số giống con đặc sản, giống thủy sản có giá trị kinh tế cao. Áp dụng các tiến bộ KH&CN vào thâm canh, phòng trừ sâu hại, dịch bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi, bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

### **3. Mục tiêu**

Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế, tập trung xây dựng huyện phát triển nhanh theo hướng bền vững với cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Thu hút các nhà đầu tư các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn, khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát triển kinh tế nông thôn gắn liền với xây dựng NTM, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá; tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch các vùng, bãi để trồng cỏ và chăn nuôi đại gia súc; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, khoa học công nghệ, nhất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu lao động của huyện và của tỉnh.

## **II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ**

### **1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư**

Thực hiện các chương trình hợp tác đầu tư và thông qua chương trình hoạt động đối ngoại để tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến, thu hút đầu tư, học tập kinh nghiệm, như: Sản xuất nông, lâm nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội,...

Nghiên cứu cơ hội đầu tư, thị trường tiềm năng và xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư để tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực huyện có thế mạnh và đang mời gọi đầu tư.

Thông qua các tổ chức quốc tế, hiệp hội trong nước, xây dựng chương trình, tổ chức và tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo.

### **2. Xây dựng cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư**

Hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư; quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, cơ

sở dữ liệu chuyên sâu về các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư, lập và triển khai dự án đầu tư.

Tổng hợp, xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin của bộ tài liệu xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tiễn từng thời điểm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tua, tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch của huyện.

Tổng hợp, xây dựng, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin của danh mục dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tiễn, bao gồm: Dự án mời gọi đầu tư với các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển du lịch và thương mại; sản xuất công nghiệp; Văn hóa - Giáo dục; đầu tư cơ sở hạ tầng.

### **3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư**

Cập nhật nội dung, nâng cao chất lượng hình ảnh, thông tin. Tập trung xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư khác (đặc sản, bản tin đối ngoại, tin bài, phóng sự, video clip) bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,...) để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Yên Thế, tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác, đầu tư của huyện.

Nâng cấp Công Thông tin điện tử của huyện, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm, môi trường đầu tư trên địa bàn huyện.

### **4. Tuyên truyền quảng bá giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư**

Tham gia các Hội nghị, Hội thảo, các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông; các huyện, thành phố tuyên truyền quảng bá tiềm năng.

### **5. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư**

Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư tham gia các lớp học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư về kỹ năng xúc tiến đầu tư, tư vấn đầu tư, ngoại ngữ, quản trị trang thông tin điện tử,...

### **6. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư**

Đẩy mạnh việc giải quyết, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện cắt giảm triệt để chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức của doanh nghiệp; tạo một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định, an toàn; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh.

### **7. Thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư**

Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường hợp tác liên kết vùng để phát triển du lịch; tìm hiểu, nghiên cứu và tham quan các di tích lịch sử, công trình

văn hóa, lễ hội tâm linh góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của du lịch Yên Thế.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và hiện đại**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC; thực hiện tốt cơ chế một cửa tại các cơ quan đơn vị; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác CCHC, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công tác CCHC. Triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không có trong quy định gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân.

#### **2. Tập trung cao độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư**

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cơ chế chính sách của huyện. Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động thương mại, du lịch và tuyên truyền đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư tại chỗ, thông qua công tác quảng bá, giới thiệu các hoạt động thành công, ổn định của các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn.

#### **3. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội**

Đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của huyện. Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tập trung tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ thân thiện với môi trường, nộp ngân sách lớn. Tập trung đường giao thông đối ngoại, mở rộng không gian mới để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Quy hoạch các tuyến đường đảm bảo quy mô, cấp đường trong từng giai đoạn đến năm 2030, có tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện cắm mốc quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trong giai đoạn sau năm

2030. Quy hoạch quan tâm đến giao thông đối với các khu vực tập trung các cụm công nghiệp, khu vực sản xuất hàng hóa, khu vực phát triển du lịch...

#### **4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

Mở rộng quy mô đào tạo, dự báo thị trường lao động, xây dựng và quy định các chuẩn kiến thức và tay nghề, đổi mới cơ chế quản lý về tài chính, tăng cường xã hội hóa, trao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo để hợp tác với doanh nghiệp.

Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tổng thể về đào tạo nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Định hướng đào tạo nghề hiện phù hợp; phát triển, mở rộng các hình thức đào tạo nghề để nâng cao chất lượng lao động từ các nguồn vốn khác nhau.

#### **5. Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ sau cấp phép đầu tư**

Hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi cấp phép thúc đẩy tình hình thực hiện vốn đầu tư, giúp nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án, rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở sản xuất, giảm chi phí cho nhà đầu tư.

Hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép đầu tư bao gồm một số hoạt động như hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án, tuyển dụng và đào tạo lao động.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình này./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện;
- Các DN, HTX trên địa bàn huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Sơn**



1	Công nghiệp cơ khí chế tạo: Thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp thiết bị, máy móc, công cụ; sản xuất phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết; cơ khí chính xác, khuôn mẫu, vật liệu cắt gọt và gia công áp lực	Cụm công nghiệp				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án		100% vốn của nhà đầu tư	
2	Công nghiệp hỗ trợ: Thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ cho 6 ngành: Dệt - may; Da - giày; Điện tử; Sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo; công nghiệp công nghệ cao.	Cụm công nghiệp				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án	Nhà đầu tư đề xuất	100% vốn của nhà đầu tư	
3	Công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm: Thu hút các dự án sản xuất các sản phẩm chế biến rau, quả, chế biến gỗ đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến xuất khẩu.	Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án	Nhà đầu tư đề xuất	100% vốn của nhà đầu tư	
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực thương mại - dịch vụ</b>								<b>2.965</b>		
1	Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng	Tiến Thắng, Huyện Yên Thế		Đất TMDV		120ha		Theo dự án	500	100% vốn của nhà đầu tư	
2	Sân golf Tiến Thắng	Tiến Thắng, Huyện Yên Thế		Đất TMDV		180ha		Theo dự án	1.000	100% vốn của nhà đầu tư	
3	Khu du lịch sinh thái Xuân Lung-Thác Ngà	Xã Xuân Lương, Tiến Thắng		Đất TMDV		224ha		Theo dự án	500	100% vốn của nhà đầu tư	

										100% vốn của nhà đầu tư	
4	Khu du lịch sinh thái hồ Đá Ong	Tiên Thắng, Huyện Yên Thế		Đất TMDV		26,5ha		Theo dự án	300	100% vốn của nhà đầu tư	
5	Điểm du lịch cộng đồng bản Ven	Xã Xuân Lương, Tiên Thắng		Đất TMDV		40ha		Theo dự án	150	100% vốn của nhà đầu tư	
6	Khu du lịch sinh thái Hồ Suối Cây (xã Hồng Kỳ và Đồng Hưu)	xã Hồng Kỳ và Đồng Hưu		Đất TMDV		20ha		Theo dự án	350	100% vốn của nhà đầu tư	
7	Chợ Xuân Lương	Xã Xuân Lương		Đất TMDV		0,5ha		Theo dự án	20	100% vốn của nhà đầu tư	
8	Chợ (Cầu gò) trung tâm trung tâm phồn Xương	Thị trấn Phồn Xương		Đất TMDV		0,5ha		Theo dự án	20	100% vốn của nhà đầu tư	
9	Điểm thương mại khu dân cư trung tâm thị trấn Phồn Xương	Thị trấn Phồn Xương		Đất TMDV		0,32ha		Theo dự án	25	100% vốn của nhà đầu tư	
10	Các Bể thủy nội địa	Thị trấn Bồ Hạ, xã Đông Sơn		Đất TMDV		5ha		Theo dự án	100	100% vốn của nhà đầu tư	
<b>IV</b>	<b>Lĩnh vực Nông nghiệp</b>										
1	Lĩnh vực Trồng trọt: Thu hút đầu tư vùng sản xuất cây lương thực và các sản phẩm cây ăn quả như Vải thiều, nhãn, cây có múi, thanh	Tại các điểm quy hoạch				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án	Nhà đầu tư đề xuất	100% vốn của nhà đầu tư	

	long, ổi, dứa, quýt; cây dược liệu và cây công nghiệp dài ngày (Chè).										
2	Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản: Thu hút các dự án đầu tư vào sản phẩm gia cầm (Gà đồi Yên Thế), trâu, bò, dê, ong mật, hươu và cá; sản xuất giống gia súc, gia cầm.	Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án	Nhà đầu tư đề xuất	100% vốn của nhà đầu tư	
3	Lĩnh vực Lâm nghiệp: Sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng kinh tế và giống cây lâm nghiệp	Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện				Nhà đầu tư đề xuất		Theo dự án	Nhà đầu tư đề xuất	100% vốn của nhà đầu tư	